

ที่ GJS/ELCID-11/2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการให้บริการ)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติรายการให้บริการแก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“GSTEEL”) โดยใช้เครื่องรีดผิวเรียบของบริษัททำการรีดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (“HRC”) ของ GSTEEL ซึ่งรายการนี้ได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

การเข้าทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทคาดว่าจะเริ่มให้บริการภายในปี 2567

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้บริการ: บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“GSTEEL”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 8.33 และเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกับบริษัท ซึ่งคือบริษัท Nippon Steel Corporation (“NSC”) ที่ถือหุ้นทางตรงในบริษัทจำนวนร้อยละ 7.70 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวนร้อยละ 40.45 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วผ่านบริษัท Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited

ผู้ให้บริการ: บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทจะทำการรีด HRC ที่ไม่เรียบของ GSTEEL ประมาณ 225 ตัน โดยใช้เครื่องรีดผิวเรียบ Skin Pass ของบริษัท เพื่อรีด HRC ที่ไม่เรียบให้เรียบ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมและขนาดรายการ

บริษัทจะทำการรีด HRC ประมาณ 225 ตันให้ GSTEEL โดยใช้เครื่องรีดผิวเรียบของบริษัท ที่ค่าบริการ 195 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณมาจากประมาณการต้นทุนของเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัท บวกร้อยละ 5

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประกอบด้วยค่าบริการสำหรับ HRC ทั้งหมดที่จะทำการรีดเรียบ โดยค่าบริการสูงสุดอยู่ที่ 43,875 บาท

หน้า 1/2

ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.00036 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 12,329.85 ล้านบาท) ซึ่งขนาดรายการน้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท นอกจากนี้ หากขนาดรายการรวมยอดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นของ NSC ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้าขนาดรายการจะเป็นร้อยละ 0.09768 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ: มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

การให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีกำลังการผลิตของเครื่องรีดผืนเรียบคงเหลือเพื่อให้บริการนี้แก่ GSTEEL

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน/ลักษณะส่วนได้เสีย

กรรมการบางคนของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายโยชิฟูมิ โทคิตะ นายอิจิโร่ ซาโต้ นายทาคาชิ เซกิโนะ นายทาคายูกิ ซูซูกิ และนายบัณฑิต ชัยเจริญ ถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวจึงงดออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว และมีมติเห็นว่ารายการให้บริการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และยังมีกำลังการผลิตคงเหลือในเครื่องรีดผืนเรียบ อัตราค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการผลิตบวกร้อยละ 5 ดังนั้น บริษัทจึงมีมติอนุมัติการให้บริการรีดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนแก่ GSTEEL จำนวน 43,875 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอาทยา สุขโท)

เลขานุการบริษัท

หน้า 2/2